

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. แก้ปัญหาปาล์มอย่างยั่งยืน รัฐต้องหนุนสหกรณ์ลงทุนครบวงจร
๒. สถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ตอนบน
๓. แก้อาชีพปาล์มตกยังยึดถือ
๔. บุกดงกล้วยหอมทอง...พันล้าน
๕. เกาะข้าวเกษตร
๖. ฉัตรชัยสั่งตรวจทะเบียนเรืออีกรอบ
๗. เกษตรฯโยนแก้ไขราคาปาล์มหน้าที่พาณิชย์
๘. เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา
๙. เกษตรตั้งผู้ประกอบการยางขึ้นทะเบียนทั้งระบบ
๑๐. รับแจ้งข้อมูลหนี้สินผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบต่อคำสั่งคสช.
๑๑. มีบอ้ออัยบกจีผู้ว่าวอนช่วยถูกนายทุนหลอก
๑๒. พาณิชย์ตื่นกลัววิกฤติข้าวป้องกันข้อครหา
๑๓. ดินดำน้ำดี: เปิดตลาดนัดเกษตรที่ศูนย์ราชการ

หนังสือพิมพ์

- ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
มติชน
แนวหน้า
ไทยรัฐ
เดลินิวส์

แก้ปัญหาปาล์มอย่างยั่งยืน รัฐต้องหนุนสหกรณ์ลงทุนครบวงจร

ปาล์มน้ำมันของไทยกลายเป็นสินค้าเกษตรที่มีปัญหาให้แก้กันไม่สิ้นสุด ปีละหลายครั้ง ไม่ต่างจากยางพารา ลักเท่าใดนัก จากวิกฤตราคาคงต่ำอีกครั้ง จากภาวะเศรษฐกิจโลกตก ราคาน้ำมันทรุด รวมทั้งตกลงจากปัจจัยที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้นำปาล์มน้ำมัน 5 หมื่นตันจากมาเลเซีย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดปัญหาร้ายแรง คือต้องนำปาล์มดิบลดลงเหลือ 9 หมื่นตัน ในขณะที่ต้องมีปาล์มดิบในสต็อกเพื่อความมั่นคง 1.7 แสนตันเป็นอย่างต่ำ เนื่องจากการบริโภคและอุปโภคอยู่ที่เดือนละ 1.5 แสนตัน

ล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ได้เรียกประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำมันและปาล์มน้ำมันทั้งระบบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเกษตรกร เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำมันและปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ที่ขณะนี้เกษตรกรยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลรับซื้อปาล์มน้ำมันในราคา 5 บาท/กก. หลังจากจากราคापาล์มน้ำมันรับตัวลดลงเหลือเพียง 3.30 บาท/กก. ต่ำกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจังหวัดละ 1-2 แห่ง นำร่องซื้อปาล์มทะเลที่ กก.ละ 4.20 บาท แล้วรัฐบาลจะให้ออกราคาส่งสินค้า (ออส.) ไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัด กก.ละ 26.20 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

แต่ปัญหาก็คือราคาซึ่ง เนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (ทอป.) ลงมติให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบต้องซื้อปาล์มทะเลจากเกษตรกรโดยไม่ระบุเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม เท่ากับว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 14-17% โรงงานสกัดต้องซื้อในราคา กก.ละ 4.20 บาทเท่ากันหมด ในขณะที่ ออส.จะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากหลักฐานที่เกษตรกรขายปาล์มทะเลที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานสกัดขาดทุนทันที หากซื้อปาล์มทะเลจากเกษตรกรที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 17%

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลหรือทะเบียนเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกสวนปาล์มไม่เกินรายละ 70 ไร่ ไม่ค่อยสมบูรณ์ หากโรงงานสกัดรับซื้อไป ไม่มีเอกสารทะเบียนเกษตรกรรายย่อยประกอบการซื้อ ออส.ก็จะรับซื้อต่อไม่ได้ เพราะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท้วงติงมาว่า ต้องทำให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ในที่ประชุม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้เสนอจำนวนสต็อกน้ำมันประมาณ 4.5 แสนตัน จากปกติสต็อกน่าจะเหลือเพียง 2 แสนตัน ซึ่งปริมาณน้ำมันปาล์มที่สูงกว่าปกติเป็นตัวการทำให้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ส่งผลกระทบให้เกษตรกรเดือดร้อน ในที่ประชุม พล.อ.ฉัตรชัย จึงได้ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการที่ดูแลราคา หรือคณะกรรมการด้านการตลาด ที่มีกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ไปดูแลถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการรับซื้อปาล์มทะเลภายในราคา 5 บาท/กก.

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ให้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรรายย่อยเพื่อขึ้นทะเบียนอีกครั้ง เพราะก่อนหน้านี้มีจำนวนตัวเลขเกษตรกรรายย่อยที่มีสวนปาล์มไม่เกินรายละ 70 ไร่ 6,000 ราย เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องเพียง 2,800 ราย และมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 6 หมื่นไร่เท่านั้น ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 10 วัน นับจากวันที่ 2 กันยายน ศกนี้ เป็นต้นไป เพื่อให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบรับซื้อปาล์มทะเลจากเกษตรกรรายย่อยที่มีทะเบียนถูกต้องในราคา กก.ละ 4.20 บาท และ ออส.จะได้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดจำนวน 1 แสนตันแรกต่อไปแน่นอนว่า ออส.หน่วยงานของรัฐมีแนวโน้มสูงที่จะประสบกับปัญหาการขาดทุนตามมา เพราะรับซื้อมาในราคาสูงกว่าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบของเอกชนที่รับซื้อในราคาต่ำกว่า

ขณะที่ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมถึงการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร โรงกลั่น โรงสกัด มีมติให้กลุ่มเกษตรกรไปหารือเรื่องการปรับราคา รับซื้อผลปาล์มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ใหม่ จากเดิมที่กำหนดราคารับซื้อ กก.ละ 4.20 บาท เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับลดลง จากเดิมราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดมาเลเซีย 22 บาท แต่ขณะนี้เหลือ กก.ละ 15 บาท โดยหลังจากนี้ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการอีกครั้งในวันที่ 7 กันยายนนี้

ส่วนการที่จะให้ ออส.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 1 แสนตัน เพื่ออุดหนุนหลายส่วนเกินจากโรงงานสกัดที่เข้าร่วมโครงการในราคา กก.ละ 26.20 บาท ต้องปรับราคาลดลงตามราคาผลปาล์มดิบด้วย แต่เป็นราคาเท่าไรหรือข้อสรุปจากกลุ่มเกษตรกรก่อน ส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อนำผลปาล์มมาขายให้กับโรงงานสกัดที่เข้าร่วมโครงการนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้แก้ไขปัญหภายใน 10 วัน จะสามารถรับซื้อได้ สต็อกต้องผลสรุปของราคาที่กำหนดใหม่ต่อไป พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนเพื่อดูแลผลผลิตแบบครบวงจรในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.กระบี่

อย่างไรก็ตามได้มีการหารือถึงปัญหาที่ไม่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ เพราะราคากลางโลกต่ำกว่าราคาไทย ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่มี 4 แสนตัน มากกว่าระดับสต็อกที่ควรปกติ 2 แสนตัน

ฉะนั้น ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกร ได้แก่ การผลักดันให้สหกรณ์การเกษตรหลายแห่งในจังหวัดปลูกปาล์มค่อนข้างมาก ลงทุนก่อสร้างลานตาก โรงงานสกัดขึ้นมาหลายแห่ง รวมทั้งสร้างโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขึ้นมา 1 แห่ง แล้วให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนต้องลงทุนในบริษัทที่สหกรณ์ทั้งหลายจะตั้งขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้ โดยมีเงื่อนไขห้ามเกษตรกรสมาชิกถอนหุ้นเป็นเวลาที่มีด้วย เพื่อเป็นการรับประกันว่าจะมีวัตถุดิบป้อนในอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจร รัฐช่วยดอกเบี้ยต่ำ หากทำได้จะเป็นการสร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้เกษตรกร

ปลายปีนี้สต็อกยังล้น

พายเลิศศักดิ์ รั้วตระกูล ไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์พื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มของประเทศไทยขณะนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยในปี 2558 มีพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน 4,400,589 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่จำนวน 4,148,168 ไร่ (ร้อยละ 6.09) เช่นเดียวกับปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด

ในปี 2558 ผลผลิตมีจำนวน 12,205,776 ตัน ลดลงจากปี 2557 ที่จำนวน 12,503,447 ตัน หรือลดลงร้อยละ 2.38 (เนื่องจากอิทธิพลภัยแล้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2556/2557 และ 2558) เมื่อคำนวณอยู่ในรูปน้ำมันปาล์มดิบ

ปี 2558 ไทยจะมีน้ำมันปาล์มดิบออกสู่ตลาดประมาณ 2,074,982 ตัน (อัตราน้ำมันร้อยละ 17) เมื่อบวกกับสต็อกต้นปี 168,000 ตัน คาดว่าทั้งปีจะมีน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด 2,242,982 ตัน ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในปี 2558 คาดว่ามีประมาณ 1,854,000 ตัน โดยแบ่งเป็นความต้องการใช้เพื่อการบริโภค-อุปโภค 929,000 ตัน เพื่อผลิตไบโอดีเซล 854,000 ตัน และเพื่อการส่งออก 71,000 ตัน

หากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเช่นนี้ คาดปลายปี 2558 จะมีสต็อกประมาณ 388,982 ตัน ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2534 ประเทศไทยสามารถผลิตปาล์มน้ำมันดิบได้มากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศมาโดยตลอด

สถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ตอนบน

นายอรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) เปิดเผยถึงสถานการณ์ไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2558 ของ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งยาวไทย 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558) มีปริมาณผลผลิตรวม 334,212 ตัน ซึ่งเมื่อจำแนกแต่ละชนิด พบว่า ทุเรียน มีเนื้อที่ให้ผล 172,892 ไร่



เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 0.13 มีปริมาณผลผลิต 183,710 ตัน ลดลงร้อยละ 6 และผลผลิตต่อไร่ 1,063 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงร้อยละ 6 เงาะ มีเนื้อที่



ให้ผล 74,226 ไร่ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 4 ปริมาณผลผลิต 59,688 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และผลผลิตต่อไร่ 804 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 มังคุด มีเนื้อที่ให้ผล 156,074 ไร่ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 0.48 มีปริมาณผลผลิต 53,917 ตัน ลดลงร้อยละ 47 และผลผลิตต่อไร่ 345 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงร้อยละ 47 ลองกอง มีเนื้อที่ให้ผล 84,570 ไร่ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3 มีปริมาณผลผลิต 15,583 ตัน ลดลงร้อยละ 30 และผลผลิตต่อไร่ 436 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงร้อยละ 28

ทั้งนี้ สำหรับทุเรียน เงาะ และ มังคุด ปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วง สิงหาคม 2558 และคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดหมดช่วงกลางกันยายน 2558 ส่วนลองกองปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดช่วงกันยายน 2558 และคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดหมดช่วงต้นตุลาคม 2558.

แก้ราคาปาล์มตกยิ่งยัดเยียด โรงสกัดเสนอ 3.20 บาท/กก.

ก.พาณิชย์โยนลูกนัดประชุมใหม่ในวันที่ 7 กันยายน ตัดสินราคา รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร เบื้องต้น โรงสกัดเสนอราคารับซื้อใหม่ที่ 3.20 บาท/กก. อ้างเพื่อให้เอกชนแข่งขันส่งออกได้ ด้านเกษตรกรปาล์ม 3 จังหวัดเสียงแตกเร่งหาข้อสรุป ด้าน “ฉัตรชัย” รับลูก สั่งกรมส่งเสริมเร่งสำรวจข้อมูลเกษตรกร ชี้ดเส้น 1 เดือนต้องเสร็จ

จากที่ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้นำเสนอข่าวในฉบับที่ 3,084 วันที่ 3-5 กันยายน 2558 ถึงการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเก็บสต็อกขององค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) ปริมาณ 1 แสนตัน

ที่เข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มปี 2558 ที่ กิโลกรัมละ 26.20 บาท(เพื่อให้โรงสกัดไปรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ที่ 4.20 บาท/กก.) จะส่งผลให้รัฐบาลขาดทุนส่วนต่างการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัด 9.20 บาท/กิโลกรัมหรือคิดเป็นเงินกว่า 900 ล้านบาท (หากรับซื้อ 1 แสนตัน)นั้น

ล่าสุดนางจินตนา ชัยวรรมณาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อ.ค.ส.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ที่มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์

วันที่ 7 กันยายน 2558”

นางจินตนา กล่าว ว่า โครงการนี้ยังเดินหน้าต่อ เพียงแต่ปรับเปลี่ยนทำให้เกษตรกรอยู่ได้ โรงสกัดอยู่ได้ และแข่งขันได้ ขณะที่ภาครัฐก็ไม่ขาดทุนมากนัก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่จริงไม่เกิน 70 ไร่ ส่วนรายใหญ่นั้นคาดว่าจะสามารถแข่งขันได้ ไม่ต้องเป็นห่วง ทั้งนี้ทาง อ.ค.ส.จะดำเนินการเขียนแผนปริมาณการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดส่งให้กรมบัญชีกลางไปใหม่ เพราะห่วงว่าหากคืนเงินที่เบิกมาแล้ว (823 ล้านบาท) คืนกลับไปห่วงจะช่วยเกษตรกรไม่ทัน หากผลปาล์มราคาตกต่ำกว่านี้

สอดคล้องกับนายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 และกรรมการในคณะอนุกรรมการการจัดการน้ำมันปาล์มด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในที่ประชุมตัวแทนเกษตรกรจากจังหวัดกระบี่ เห็นว่าควรจะ



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(พณ.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา จะมีการปรับราคารับซื้อผลปาล์มใหม่ โดยอ้างอิงราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดมาเลเซียล่าสุดอยู่ที่ 16 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาซื้อผลปาล์มที่โรงสกัดเสนอในที่ประชุมอยู่ที่ กิโลกรัมละ 3.20 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เอกชนแข่งขัน

วงเงิน 2.95 พันล้านบาท นอกจากนี้จะมีปัญหาการรับรองขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วจากราคาน้ำมันปาล์มดิบโลก อ้างอิงตลาดมาเลเซีย ณ ปัจจุบันราคาตกต่ำอยู่ที่ กิโลกรัมละ 17 บาท (ณ 1 ก.ย. 58) หากให้ อ.ค.ส.ซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัด

และส่งออกได้

“ฝ่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมมี 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร มีทั้งเห็นด้วย และคัดค้านทางที่ประชุมจึงให้ไปตกลงกันก่อน 2-3 วัน หลังจากนั้นให้มาประชุมกันอีกครั้งใน

ให้โรงสกัดรับซื้อผลปาล์ม กิโลกรัมละ 5 บาท ส่วนชุมพรไม่ออกความคิดเห็นจะขอกลับปรึกษาสมาชิกในจังหวัดก่อน ขณะสุราษฎร์ธานี จะประชุมในวันที่ 4 กันยายน 2558 ว่าจะป็นราคาที่รับซื้อเท่าไร ขณะที่ราคาต้นทุนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุอยู่ที่ กิโลกรัมละ 3.38 บาท

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยให้กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกปาล์มให้เป็นปัจจุบัน โดยให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม และให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการสำรวจสต็อกปาล์มน้ำมัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนโดยให้ปรับฐานข้อมูลตัวเลขให้ตรงกัน

บุกดงกล้วยหอมทอง...พันล้าน

'Land of Hom Banana'



ชั้น 5

ประชาชาติ

รัตนา จินกลาง

บ้านไม้ไร่เรื่องแปลกอะไรที่จะเห็นผลไม้หลายชนิดขึ้นมาวางขายในห้างสรรพสินค้า หรือโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ เพราะนี่คือช่องทางจัดจำหน่ายที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคได้ครอบคลุมกว้างขวางมากที่สุดในยุคนี้

แต่ปรากฏการณ์ทางการตลาด "กล้วยหอมลูกเดียว" แท้ก็อยู่ในถุงพลาสติกติดแบรนด์วางขายเด่นสะดุดตาอยู่หน้าเคาน์เตอร์เก็บเงินในร้านสะดวกซื้อ โดยเฉพาะในเซเว่นอีเลฟเว่นนับพันสาขา ชายติบชายติจนกระทั่งขาดตลาดในบางวันของฤดูกาลกล้วย ๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นตัวชี้ว่าตลาดกล้วยหอมทองโตแบบก้าวกระโดด

ในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งเห็นว่า นี่เป็นการตอบเจตนาการตลาดได้ตรงจุดจริง ๆ สำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และตอนนี้กระแสรักสุขภาพก็กำลังมาแรง ผู้คนนิยมทานกล้วยหอมกันมากขึ้น ขณะที่นักกีฬาอาชีพระดับโลกก็ต้องทานกล้วยหอมเช่นกัน เพราะเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง

เมื่อก่อนหากคิดจะทานกล้วยหอม ก็ซึ้งใจว่าจะมีใครช่วยกินมัย เพราะควักตังค์ซื้อมาแบบยกหวีเกือบ 20 ลูก ก็กินไม่หมดกินไม่ทันสักที เพราะกล้วยจะสุกงอมเร็วมากแช่ตู้เย็นก็เอาไม่อยู่ เพราะจะแปรสภาพเป็นสีดำ เนื้อเละ เน่าเสียง่าย ทานไม่ได้

แต่วันนี้มีคนคิดแบ่งกล้วยหอมขาย ทั้งแบบลูกเดียว สองลูก สามลูก สี่ลูก หรือหากเป็นครอบครัวใหญ่ก็สามารถซื้อยกหวีไปเลย นี่คือทางเลือกของคนซื้อปลายทาง เพราะซื้อง่าย-ทานสะดวก เพียง 1-2 ลูกก็อิ่มท้องแล้ว

คำถามคือว่าเจ้ากล้วยหอมเหล่านี้ มาจากที่ไหน ใครปลูก ใครขาย...? ยุทธการแกะรอยดงกล้วยหอมทอง จึงเริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ทีมงานทำการบ้านล่วงหน้า ก็เริ่มเห็นต้นทางแล้วว่า "จังหวัดปทุมธานี" ซึ่งอยู่ใกล้ชานเมืองกรุงเทพฯนี้แหละ ที่เป็นแหล่งปลูกกล้วยหอมมากอันดับหนึ่งของประเทศไทย

โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานข้อมูลไว้ว่า ในปี 2556 นั้น ประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทั่วประเทศ 86,270 ไร่ มีผลผลิตรวม 234,220 ตัน ไร่บริโภคภายในประเทศ 232,689 ตัน ส่งออกต่างประเทศ 1,531 ตัน มูลค่าการส่งออกกว่า 46.07 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่ามูลค่าการส่งออกยังน้อยมาก

ที่น่าสนใจอีกก็คือ พื้นที่ 5 อันดับแรกที่ปลูกกล้วยหอมมากที่สุดคือ ปทุมธานี 14,170.5 ไร่ (อำเภอหนองเสือ ปลูกมากที่สุดราว 14,000 ไร่ เกษตรกร 700 ราย) รองลงมาคือ เพชรบุรี 8,956 ไร่ ชุมพร 8,507 ไร่ สระบุรี 3,997 ไร่ และ หนองคาย 3,254 ไร่ ที่เหลือก็กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบปลูกกินในครอบครัว หรือส่งขายตลาดภายในจังหวัดกันเอง

วันนี้ ปทุมธานี เมืองแห่งทุ่งรังสิต โดดเด่นทั้งในฐานะเมืองโรงงาน เมืองโลจิสติกส์-ศูนย์กระจายสินค้า เมืองหมู่บ้านจัดสรร แต่ที่สำคัญยังเป็น "คลังผัก-ผลไม้" หล่อเลี้ยงคนกรุงอีกด้วย

โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอ "หนองเสือ" ซึ่งในอดีตเคยเลี้ยงชื่อเป็นอยู่ช้านาน และสวนส้มแสนอร่อย แต่วันนี้ปิดตำนานไร่ส้มไปแล้ว เพราะปลูกยาก โรค/แมลงเยอะ แต่วันนี้ก็มีชาวสวนบางรายพยายามพลิกฟื้นสวนส้มขึ้นมา แต่ก็มีพื้นที่ไม่มาก เพราะดูแลยาก ต้นทุนสูง ทำให้ชาวหนองเสือต้องปรับตัว และได้หันมาปลูกกล้วยหอมเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่ป้อนให้กับห้างโมเดิร์นเทรด

คำว่า หนองเสือ ดูน่าเกรงขามมิใช่น้อยดินแดนแห่งนี้ก็มีตำนานเล่าขานกันมาว่าเนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าดงชุ่มน้ำมาก่อน จึงมีสัตว์ป่าทั้งเสือ-ช้างลงมาจากภูเขา รอยต่อสระบุรีและนครนายก เพื่อมาหากินในละแวกนี้ จึงเป็นที่มาของคำว่า หนองเสือในเวลาต่อมานั่นเอง

เมื่อเราตะลุยไปตามหาดงกล้วย โดยเริ่มตั้งแต่โซนคลอง 8 จนถึงคลอง 13 อำเภอหนองเสือ ก็พบว่าที่นี่มีสภาพดินค้ำน้ำชุ่มเป็นแอ่งน้ำ เขียวขจีเต็มไปด้วยสวนกล้วยหอมสวนมะพร้าว สวนปาล์มน้ำมัน สวนผักชนิดต่าง ๆ ปลูกสลับกันไป

นอกจากนั้นบริษัทจากญี่ปุ่นก็ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกล้วยออร์แกนิก เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นด้วย นอกเหนือจากที่สหกรณ์การเกษตรทำยาง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นผู้ปลูกและส่งออกกล้วยออร์แกนิกไปตลาดญี่ปุ่นมาหลายปีแล้ว แต่ก็มีปริมาณไม่มากนัก เพราะปลูกยาก ต้องปลอดสารเคมีจริง ๆ ซึ่งผู้บริหารสหกรณ์บอกว่า ปัจจุบันได้หันมาโฟกัสทำตลาดในประเทศเป็นหลัก เพราะความต้องการเพิ่มมากขึ้นจนผลิตไม่พอขาย เรียกว่าเป็นมือทองของกล้วยจริง ๆ

เจ้าของสวนกล้วยที่หนองเสือประเมินว่าน่าจะมียieldเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท กล้วยหอมทองสามารถปลูกได้เกือบทุกพื้นที่ของไทย ใช้เวลาราว 9 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว พร้อมให้คำแนะนำแก่บรรดามือใหม่หัดปลูกว่า ต้องศึกษาวิธีการปลูกและดูแลรักษาให้ดีก่อน เพราะลงทุนสูง

สิ่งที่ชาวสวนกล้วยกันมาก เพราะอยู่เหนือการควบคุมก็คือ "เจลิม" หมายถึง ลมพายุที่พัดกระหน่ำต้นกล้วยหักกระเนระนาด บางแห่งเสียหายหลายแสนมาแล้ว อีกทั้งตอนนี้หนองกล้วยหอมก็ขาดตลาดและแพง

นี่คือเรื่องของกล้วยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น



๒) เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558....**○ ดร.จุมดี พงศ์มณีรัตน์** รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมกับสมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย ณ โรงแรมบุรีศรีภูมิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน....**○ นายวิระ คุ้มโพธิ์ภักดิ์** ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ **นสพ. สุรพงษ์ เสนาใหญ่** นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ป่าดงระหวางนา ออกให้บริการตรวจสุขภาพ ทดสอบวินิจฉัย เจาะเลือดส่งตรวจโรคทั้ง ติดต่อกัน ผังไม้โครซิฟ และถ่ายพยาธิในกระบือ พื้นฐานของเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และ พัฒนาการผลิตกระบือ ณ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวอี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี....**○ นางเทพินทร์ ไสยวรรณ** หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร้อยเอ็ด เข้าร่วมเวทีชุมชน และเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ตามชมรมการเกษตรกรภายใต้ โครงการ ส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร (ใน พื้นที่ขนาดใหญ่) ปี 2558 พื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมี **นายธนิตย์ เอนกวิทย์** ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ร่วมพิธี....**○** พร้อมกันนี้ **ผู้ตรวจราชการฯ** ได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการใน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันก่อน....**○ นายสงกรานต์ ภักดีคง** รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและ ฝึกอบรมเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนา หลักสูตรผู้จัดการตลาดเกษตรกรครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ....**○**

กิด มอไทย

‘ฉัตรชัย’สั่งตรวจทะเบียนเรืออีกรอบ

จักรมวิชาการเกษตรเน้น
งานวิจัยที่ต่อยอดได้ ๕

“ฉัตรชัย” กรมประมงทบทวนทะเบียนเรือให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน เล็งของบนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์กุ้งเพิ่ม ลั่นต้องแก้อีเอ็มเอสให้เสร็จในมิถุนายน ๕9 พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายกับกรมประมงและกรมวิชาการเกษตร ว่า ได้เร่งรัดกรมประมงให้เร่งแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ ไอยูยู ซึ่งมีคณะทำงานเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ

ผลการดำเนินพบว่าอยู่ในขั้นเป็นที่น่าพอใจ โดยจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้สหภาพยุโรปหรือผู้รับทราบในวันที่ 7 ก.ย. นี้ หลังจากนั้นอีกจะใช้เวลาการพิจารณาใบเหลืองที่ไทยได้รับประกาศให้ทราบในเดือน ต.ค. นี้ ซึ่งถือว่าไทยได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดแล้ว

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวประกอบด้วย การเร่งรัดจดทะเบียนเรือและการออกใบอนุญาตการทำประมง การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง การติดตั้งระบบการติดตามตำแหน่งเรือ หรือ VMS การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การปรับปรุงพร.บ.การประมงและกฎหมายรอง การจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกันยับยั้ง และขจัด การทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (NPOA-IUU)

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ปัญหาไอยูยูต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้กรมประมง ทบทวนการขึ้นทะเบียนเรือที่มีอยู่อีกครั้งให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนเพื่อให้เกิดความถูกต้องที่สุด เนื่องจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเรือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเรื่องอื่นๆต่อไป หากทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ขั้นตอนอื่นๆก็จะไม่มีปัญหา

นอกจากนี้ยังสั่งให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหารอคักตายด่วนหรืออีเอ็มเอส ให้แล้วเสร็จในมิถุนายน ๕9 จากปัจจุบันกรมประมงรายงานว่ามีการตรวจพบเชื้อเหลือ 15% ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมา ที่ตรวจพบเชื้อ 28% ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นและควรหายไปในปี 2559 เพื่อให้ผลผลิตกุ้งมีมากขึ้น

กุ้งเป็นสินค้าสำคัญของไทย ที่ผ่านมามีรายได้เข้าประเทศมาก จนกระทั่งเกิดปัญหาอีเอ็มเอสขึ้น ผลผลิตลดลงกว่า 50% จากที่ไทยเคยส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ปัจจุบันต้องเสียตำแหน่งนี้ไป

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา โดยเฉพาะกรณีการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์กุ้งจากต่างประเทศเพื่อผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภาพ จำหน่ายให้กับเกษตรกรยังมึงบประมาณน้อย ต้องเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้จากเดิมที่มี 96 ล้านบาท นำเข้า 1,200 คู่ ผลิตลูกกุ้งได้ 712.33 ล้านตัว แบ่งเป็น จำหน่ายให้เกษตรกร 362.27 ล้านตัว และเพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ต่อไป 350.06 ล้านตัว

ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานด้านวิจัยทั้งพืช เครื่องจักรทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางการรองรับมาตรฐานสินค้า ด้านพืชในระดับสากล ซึ่งกรมฯดำเนินการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากภาครัฐมีงบ

ประมาณด้านการวิจัยอย่างจำกัด ดังนั้นการวิจัยที่เกิดขึ้นต้องอยู่บนพื้นฐานการนำไปใช้ได้จริงทางปฏิบัติ

โดยงานเร่งด่วนที่ควรดำเนินการ คือการผลิตพืชพันธุ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับภาวะโลก ร้อน สถานการณ์ทางการค้าและความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าดังกล่าวสามารถส่งออกได้ เป็นสินค้าเศรษฐกิจหลักในอนาคตต่อไป ในขณะที่จะต้องไม่มีปัญหาผลผลิตสั้นตลาดเกิดขึ้น

นอกจากนี้เพื่อลดปัญหาแรงงานภาคการเกษตรขาดแคลนและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ กรมวิชาการจะต้องวิจัยเครื่องจักรกลต้นแบบ มีเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก ลดต้นทุนผลิตพืชผัก เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น ที่ควรให้ความสำคัญกับการใช้สารชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิธีการนี้จะช่วยลดปัญหาการส่งออกผักผลไม้ ที่ปัจจุบันทุกตลาดเข้มงวดเรื่องโรคแมลง รวมทั้งสารตกค้างไม่มากขึ้น หากตรวจพบจะทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเสียหาย

เกษตรกร โยนแก๊สราคาปาล์มหนักที่พาณิชย์ A2

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง สถานการณ์ด้านราคาปาล์มที่ตกต่ำ เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ที่กำลังเร่งแก้ไข ทราบว่ากำลังเร่งประชุมเพื่อหามาตรการแก้ไข ส่วนจะทบทวนราคารับซื้อน้ำมันปาล์มจากโรงสกัดและเกษตรกร จาก 4.20 บาท/กิโลกรัมหรือไม่ เป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์

“ผมไม่ได้เป็น รัฐมนตรีแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวง โน้น ที่ผมกำหนดราคารับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรที่ 4.20 บาท/กิโลกรัม เพราะอะไรไม่รู้มัย เพราะต้องการให้เกษตรกรมีรายได้ แต่ขณะนี้ราคาปาล์มมาเลเซียลดลงมาก จะปรับลดราคาหรือไม่ ก็เป็นหน้าที่ของพาณิชย์” รัฐมนตรีกล่าว

เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา

16 “อำนวยการ” เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยางพาราของประเทศ พร้อมดันกองทุนพัฒนายาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศสู่ความเข้มแข็ง

นายอำนวยการ ประดิษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้เร่งเดินหน้าในการ พัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยให้เกิดความเข้มแข็ง ให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งการการเกิดพรบ. ยางฉบับใหม่ส่งผลให้เกิดรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่ คือ การยางแห่งประเทศไทยหรือ Rubber Authority Of Thailand (RAOT) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา องค์กรดังกล่าวนับว่าเป็นองค์กรใหม่ที่ดำเนินงานในรูปแบบรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนด บทบาทหน้าที่ให้ กยท. เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบ ดูแลบริหารจัดการยางพาราประเทศครบวงจรทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรม งานวิจัยและงานวิชาการ รวมถึงการ พัฒนาเกษตรกร เตรียมพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่การ เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียน และ

ผู้นำตลาดยางในอนาคต

ในช่วงเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงต้องเร่ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ การกิจของ กยท. ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ขณะเดียวกันยังต้องเตรียมยุทธศาสตร์การพัฒนา ยางพาราของประเทศพร้อมขับเคลื่อนองค์กรใหม่ให้ สอดคล้องรับกับนโยบายแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ของรัฐบาล รวม 16 โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ จะมีการจัดการกองทุนพัฒนายางพารา ของ กยท. โดยมีเป้าหมายจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ 6 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1.ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กร 10% 2.ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา 5% 3.ใช้เพื่อ ส่งเสริมการปลูกแทน 40% 4.ใช้เพื่อส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการใช้ยางภายใน ประเทศพัฒนาระบบตลาดและการขนส่ง และรักษาระดับ ราคาอย่างให้มีเสถียรภาพ 35% 5.เป็นสวัสดิการเกษตรกร ชาวสวนยาง 7% 6.ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบัน เกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง 3% กยท.จะเป็น รัฐวิสาหกิจที่สร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง อุตสาหกรรมยางพาราและเศรษฐกิจระดับมหภาคของ ประเทศด้วย

เกษตรตั้งผู้ประกอบธุรกิจยางขึ้นทะเบียนทั้งระบบ

กรมวิชาการเกษตรมอบกองการยางขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจยางทั่วประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลแปลงชยายพันธุ์ แปลงกล้า แปลงกิ่งตางชำตุง โรงงานทำยาง ผู้ส่งออก-นำเข้า พร้อมรับรองพันธุ์ยางเอกรชน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลการประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับยางให้เป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การค้า การแปรรูป และการตลาดยางให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 กรมวิชาการเกษตรจึงได้มอบหมายให้กองการยางดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจยางทั่วประเทศ ประกอบด้วย แปลงชยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ได้แก่

แปลงชยายพันธุ์ยาง แปลงกล้า แปลงกิ่งตาง และแปลงยางชำตุง ทั้งยังขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าหรือส่งออกต้นยางตอก เมล็ด หรือตางของต้นยางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางที่อาจใช้เพาะพันธุ์ได้

ขณะเดียวกันยังขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง ผู้ค้ายาง โรงงานแปรรูปยาง ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ยาง ห้องปฏิบัติการทดสอบยางของเอกรชน นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กองการยางดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพและรับรองพันธุ์ยางของเอกรชนที่ยื่นขอให้รับรองพันธุ์ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับยางพันธุ์ดีและตรงตามสายพันธุ์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ขณะเดียวกันยังได้ฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ส่งออก นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตยางของประเทศ และสามารถ

ปรับปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ยางและการพัฒนาระบบตลาดยางไทย ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพราคายางและทำให้เกษตรกรสามารถขายยางในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานยางให้กับประเทศคู่ค้า และเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น คาดว่า จะเห็นศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้ายางพาราไทยในเวทีการค้าโลกได้

“จำนวนแปลงชยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาวะราคายางพาราในแต่ละช่วง หากยางมีราคาดี จะมีผู้ประกอบการแปลงชยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะแปลงชยายพันธุ์ยาง แปลงกล้า และแปลงยางชำตุง ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต้องยื่นขอใบอนุญาตชยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้ากับกองการยาง กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง อนาคตกองการยางได้มีแผนที่จะพัฒนาแปลงชยายพันธุ์ยางให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จในการปลูกสร้างสวนยาง” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

รับแจ้งข้อมูลหนี้สิน ผู้ประกอบการประมง ที่ได้รับผลกระทบต่อคำสั่ง คสช.



ดีวยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กชช.) ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สิน ทั้งในและนอกระบบของผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คสช. ที่ 24/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ชาติการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม

เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน

นโยบายสำคัญของรัฐบาล และยังเป็นการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน จึงได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายทะเล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งข้อมูลหนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ ของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทุกราย รวมถึงประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานการปฏิบัติกับสมาคมประมงหรือตัวแทนผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 ที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน ให้เร่งแจ้งข้อมูลหนี้สินของตนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายทะเลภายในเวลาที่กำหนด

มือบ้ออຍบุกจีผู้ว่าฯ วอนช่วยถูกนายทุนหลอก

โดนโกงค่าเช่าซื้อเจียด 20 ล. เดือดร้อนหนัก-ธกส.ทวงหนี้

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 กันยายน ที่ศูนย์ดำรงธรรม หน้าศาลากลางจังหวัด จุฬารธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้าน จากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ ต.บ้านหอยก และ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุตรธานี ได้ เดินทางมาร้องเรียน ที่ ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอความช่วยเหลือ และยื่นหนังสือ แจ้งถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

ภายหลังจากถูกนายทุนจากพื้นที่ อ.วังสามหมอ เข้ามาเช่าซื้อไร้อ้อยของ ชาวบ้าน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และนัดชำระเงินภายใน 15 วัน แต่หลังจาก ตัดอ้อย นำมาขายให้จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับซื้อค่าอ้อยแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำหรับการตกลงซื้อขาย ดังกล่าวส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีเงินไปลงทุนปลูกอ้อย ครั้งต่อไป ซึ่งบางรายได้กู้เงินจากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) มาแล้ว จนถูกติดตามทวงถามหนี้สิน อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้พบว่าชาวบ้านถูกหลอกหลวงประมาณ 140 ราย รวมมูลค่าเสียหายกว่า 19 ล้านบาท

นายโกมล พันธุ์ฤทธิ์ อายุ 45 ปี เกษตรกรในพื้นที่ บ้านทุ่งทอง ต.บ้านหอยก อ.น้ำโสม เปิดเผยว่า ช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีนายทุนจาก อ.วังสามหมอ ทราบชื่อแล้ว 3 คน คาดว่านายทุนทั้ง 3 เป็นพี่น้องกัน ได้เข้ามาติดต่อกับ ชาวบ้านในพื้นที่ อ.น้ำโสม ว่ามีโควตาอ้อยให้กับโรงงาน โดยจะ เหม่าซื้อไร้อ้อยของชาวบ้าน เป็นเงินต้นละ 700 บาท และบอกว่า จะนำจ่ายเงินภายใน 15 วัน หลังจากตัดอ้อยเสร็จ ทำให้มี ชาวบ้านหลงเชื่อขายไร้อ้อยมากกว่า 140 ราย แต่กลับไม่ได้รับเงิน เมื่อชาวบ้านทวงถามไปที่ถูกบ้ายเบี่ยงมาตลอด

นายโกมลเปิดเผยด้วยว่า เมื่อมั่นใจว่าถูกหลอกหลวง แน่แล้ว ชาวบ้านจึงพากันไปแจ้งความไว้ที่ สก.น้ำโสม แต่จนถึง เวลานี้คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ จึงรวมตัวกันเดินทางมาร้อง ยังศูนย์ดำรงธรรม เพื่อแจ้งเรื่องผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อ ขอให้ช่วยหาวิธีการช่วยเหลือชาวบ้านด้วย ส่วนมูลค่าเสียหาย คิดเป็นตัวเงินที่นายทุนหลอกซื้ออ้อยชาวบ้านไปประมาณกว่า 19 ล้านบาท

ด้าน นางไล สัจจะ อายุ 67 ปี ผู้เสียหายอีกรายกล่าวว่า ปลุกอ้อยไว้กว่า 20 ไร่ ขายอ้อยได้เงิน 120,000 บาท ก็มีนายทุน กลุ่มดังกล่าว มาขอรับซื้อถึงไร่ โดยสาเหตุที่ตกลงขายไปเพราะ ได้ราคาดีทำให้มีกำไรมากกว่า นอกจากนี้ ยังไม่ต้องจ้างแรงงาน มาตัดอ้อย เนื่องจากหากนำไปขายหน้าโรงงานจะต้องมีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม แม้ได้ราคาต้นละ 1,150 บาท ก็จะถูกหักเหลือประมาณ 800 บาท ต่อตัน แต่พอมาทราบว่าคุณหลอกก็ทำให้ขาดรายได้ จนเดือดร้อนมาก ขณะนี้ ธ.ก.ส.ก็ทวงหนี้มาแล้ว

ขณะที่ นายธนกร เบญจจินดา หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.อุตรธานี ได้รับหนังสือร้องเรียนของชาวบ้านไว้ โดยรับปากว่า จะนำเรื่องดังกล่าวส่งให้ทางจังหวัด รับทราบ ก่อนที่สัปดาห์หน้า จะติดตามความคืบหน้ามาแจ้งให้ชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านพอใจ สลายตัวกลับไปในที่สุด



ไว้ห้อง : ชาวบ้านในพื้นที่ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เข้าร้องเรียนต่อ นายธนกร เบญจจินดา หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี กรณีถูกนายทุนนอกพื้นที่ หลอกลวงว่าจะรับซื้ออ้อย แต่ภายหลังกลับไม่ยอมจ่ายเงินให้ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 19 ล้านบาท จนบางรายถูก ธ.ก.ส.ตามทวงหนี้สินแล้ว

“พาณิชย์” ตื่นกลัววิกฤติข้าวป้องกันข้อครหา

ร นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์คัดแยกข้าวเกรดซี (ข้าวเสื่อมคุณภาพ) และข้าวเสีย ที่คลังสินค้าอู่ฉิมสินปี หลัง 2 ปริมาณ 25,000 ตัน และคลังมหาทรัพย์ฟีด รวม 6 หลัง ปริมาณ 80,000 ตัน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงความคุ้มค่าทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปในการคัดแยกข้าว ก่อนที่จะประมวลข้อดีข้อเสียของการขายแบบยกคลังและคัดแยกข้าวก่อนขาย เสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาในวันที่ 9 ก.ย.58 นี้ ซึ่งกรมฯ จะร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการอิสระ นำผลการทดสอบจากการลงพื้นที่ทั้งหมด มาศึกษาและคำนวณความคุ้มค่าในมิติทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อที่จะสรุปให้ นบข.พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางระบายข้าวเกรดซี และข้าวเสีย ปริมาณ 5.89 ล้านตัน ซึ่งแยกเป็น ข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน และข้าวเสีย เป็นฝุ่นผง 1.29 ล้านตัน ไว้ 2 แนวทาง คือ ขายแบบยกคลัง หรือแยกขาย ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีข้อดีข้อเสียต่างกัน คือ ถ้าขายแบบยกคลัง จะทำให้ขายข้าวได้ราคาสูงกว่าปกติ แต่ระบายได้หมดในครั้งเดียว ช่วยรัฐประหยัดค่าใช้จ่ายและลดค่าจัดเก็บ แต่ถ้าคัดแยกก่อนแล้วขาย จะขายได้ราคาดีขึ้น แต่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดแยก.

เปิดตลาดนัดเกษตรที่ศูนย์ราชการ

ดินดำ น้ำดี

ปัจจุบันกระแสการบริโภคของคนทั่วโลก ต่างให้ความสนใจต่อประเด็นเรื่อง "อาหารปลอดภัย ช่วยลดโลกร้อน" เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องปรับตัวและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก

นายอภิชาติ ไตคิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในฐานะกลุ่มจังหวัดที่เป็นหนึ่งในแหล่งเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะข้าวและพืชผัก จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตสินค้าเกษตร อาหารที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดงาน "GREEN Agricultural Market 2015" ระหว่างวันที่ 7-11 ก.ย. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม ๒๕๓๕ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืช ผัก ปศุสัตว์ ประมง การ



นายอภิชาติ ไตคิลกเวชช์

แปรรูปสินค้าเกษตร ที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้เรื่องใช้สินค้าเกษตรที่ผลิตด้วยกระบวนการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขณะเดียวกันยังมีการนำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก 4 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี มาวางจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อและเลือกชมกว่า 200 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกึ่งสาระ



บันทึกซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน ประกอบด้วย การสาธิตการทำอาหารและแจกให้ชิม ฟรีทุกวันระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. โดย อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ทุกเที่ยงวันชวนมา เรียนการแปลงร่างอาหารจานด่วนให้น่ากินกับ ศิลปะ Food Art Ideas on Plate พร้อมทั้ง กิจกรรมให้ความรู้ แนะนำเคล็ดลับความงาม การแสดงบันเทิง และการขายสินค้าที่ทองใน

ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ทุกวัน
 ดังนั้นจึงอยากขอเชิญชวน
 ประชาชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้
 เคียง อย่าพลาดการเดินทางมาร่วมงาน
 "GREEN Agricultural Market 2015"
 เพราะการจัดงานครั้งนี้เปรียบเสมือนการนำ
 "ตลาดสีเขียว ทั่วโลกย้อน" จาก "เมืองเกษตร
 สีเขียว" มาไว้ที่หน้าบ้านทุกคนถึงในเมืองกรุง.